

NĂM THỨ 62  
THỨ NĂM  
19  
THÁNG 1-2023  
(28-12 năm Nhâm Dần)  
SỐ: 8743



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

### Chúc tết một số đơn vị và trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà tết cho hộ nghèo tại xã Hồng Lý (Vũ Thư).

Sáng ngày 18/1, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới thăm, tặng quà tết hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Vũ Thư. Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

150 suất quà tết, mỗi suất gồm 1 triệu đồng và 1 phần quà được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trao tặng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 3 xã Hồng Lý, Xuân Hòa, Đồng Thanh với mong muốn món quà nhỏ sẽ san sẻ khó khăn, giúp bà con đón tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương huyện Vũ Thư tiếp tục quan tâm, huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân gặp rủi ro, thiết thời trong cuộc sống, tạo điều kiện để bà con đón xuân mới tươi vui, ấm áp.

\* Sáng ngày 18/1, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, chúc tết cán bộ, viên chức, người lao động Báo Thái Bình.

Lãnh đạo Báo Thái Bình đã báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch UBND

tỉnh những thành tích chung mà tập thể cơ quan Báo Thái Bình đã đạt được và kế hoạch tuyên truyền trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong năm 2022, Báo Thái Bình đã duy trì đều đặn, thường xuyên ấn phẩm báo in đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện với nhiều loạt bài, các bài viết chuyên sâu về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Báo Thái Bình điện tử bên cạnh việc duy trì ổn định chất lượng các bản tin theo dòng thời sự, bản tin phát thanh định kỳ hàng ngày, hàng tuần, đã có bước tiến dài trong việc cập nhật xu hướng báo chí mới.

(Xem tiếp trang 4)  
PHÓNG VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN

### Kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện Kiến Xương và Tiên Hải.

Sáng ngày 18/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện Kiến Xương và Tiên Hải.

Theo báo cáo của huyện Kiến Xương, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện đã trao quà tết đến gần 18.800 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 14,6 tỷ đồng bảo đảm toàn bộ người dân trong huyện được đón tết vui tươi, đầm ấm; tổ chức phát quà chúc thọ, mừng thọ cho 5.992 người với tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng. Huyện đã

chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; công tác tuyển quân đã cơ bản được hoàn tất, chốt quân số với 33 xã, thị trấn và xuống lệnh nhập ngũ với 390 công dân, bằng 111% chỉ tiêu giao; huyện cũng đẩy mạnh các kế hoạch trong sản xuất, bảo đảm theo đúng khung thời vụ và chỉ đạo của tỉnh; đến nay huyện đã hoàn thành cây lặt cho 100% diện tích đất trồng lúa, lấy nước đổ ải đợt 1 được 6.700ha, đạt 61% kế hoạch; trồng được 50ha cây màu vụ xuân.

Theo báo cáo của huyện Tiên Hải, công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được triển khai, thực hiện hiệu quả. Huyện đã chủ động

thành lập 9 tổ tuần tra theo mô hình 141 trên các tuyến trọng điểm của huyện; vận động thu hồi gần 14kg pháo, thuốc pháo và các vật liệu nổ khác; xử lý trên 120 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt trên 900 triệu đồng. Toàn huyện đã tổ chức khám tuyển, giao lệnh gọi nhập ngũ với 414 công dân; tổ chức trao trên 25.500 suất quà với kinh phí trên 10,3 tỷ đồng. Đến nay tổng diện tích gieo cấy lúa xuân tại huyện Tiên Hải đạt khoảng 9.900ha; huyện đang triển khai kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, gieo mạ, diệt chuột...

(Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÓNG VIÊN

#### THÀNH PHỐ

### Đánh giá và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán

Sáng ngày 18/1, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự hội nghị.

Qua 2 tháng triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững ổn định. Tình hình tội phạm không còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích giảm so với cùng kỳ. Qua công tác đấu tranh, Công an thành phố đã điều tra, khám phá 49 vụ, bắt xử lý 78 đối tượng phạm pháp hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường. Thành phố xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 1 người; không xảy ra vụ cháy, nổ nào. Đã giao lệnh 190 công dân nhập ngũ khối quân sự và 20 công dân khối công an.

(Xem tiếp trang 4)  
MINH NGUYỆT

#### QUỲNH PHỤ

### Trao 151 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học



Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Sáng ngày 18/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tổ chức trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học đang học tập tại các trường THCS trong huyện.

151 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập được trao tặng 151 suất học bổng với tổng số tiền trên 101 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam (EDF) tài trợ. Đây là những phần quà ý nghĩa để động viên các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG

## Tưng bừng khuyến mại, kích cầu tiêu dùng

(Xem trang 2)



Hàng hóa nhiều, bày trí bắt mắt và bán hàng giảm giá của các siêu thị đã hấp dẫn người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm.